
Tudalen 1 o 3 

 

Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd Dysgu 

 

Cyfarfod dydd Mercher 15 Ionawr 

2025 

 

Amser: 12.15pm tan 1.15pm 

 

Lle: Ar-lein ar Zoom. 

Gallwch gadw lle i ymuno â'r cyfarfod yma: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0v

cOGspj8tHNMKhACPUOQP5ybaD70E5mlp#/re

gistration  

 

Gallwch ddarganfod mwy am y Grŵp 

Trawsbleidiol ar wefan Anabledd Dysgu 

Cymru: 

https://www.ldw.org.uk/cy/project/grwp-

trawsbleidiol-ar-anabledd-dsygu/  

Agenda Hawdd Ei Ddeall 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcOGspj8tHNMKhACPUOQP5ybaD70E5mlp#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcOGspj8tHNMKhACPUOQP5ybaD70E5mlp#/registration
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcOGspj8tHNMKhACPUOQP5ybaD70E5mlp#/registration
https://www.ldw.org.uk/cy/project/grwp-trawsbleidiol-ar-anabledd-dsygu/
https://www.ldw.org.uk/cy/project/grwp-trawsbleidiol-ar-anabledd-dsygu/
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Agenda 

Beth y byddwn ni’n siarad amdano yn ein 

cyfarfod 

Amser Beth a phwy 

 

1. Croeso a chyflwyniadau 

Mae Sioned Williams yn Aelod o'r Senedd ac yn 

Gadeirydd y grŵp.  

Mae Sam Williams yn gweithio i Anabledd 

Dysgu Cymru ac yn gyd-Ysgrifennydd y grŵp. 

Bydd Sioned a Sam yn croesawu pawb i'r 

cyfarfod. 

 

2. Cyflwyniad am yr ymgyrch cymdeithas heb 

arian 

Bydd Sion Jones o Mencap Cymru a rhiant 

Elaine Derrick yn siarad am yr ymgyrch i wneud 

yn siŵr bod pobl yn gallu talu gydag arian 

parod os oes angen. 

 

3. Cyflwyniad am effaith methu â thalu ag arian 

parod ar bobl ag anabledd dysgu 

Bydd Simon Richards o Pobl yn Gyntaf 

Caerdydd a Gig Buddies Cymru yn siarad am 

pam ei bod yn bwysig bod pobl yn gallu talu 

gydag arian parod os oes angen. 
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4. Cwestiynau 

Bydd amser i bobl ofyn cwestiynau am y 

cyflwyniadau. 

 

5. Unrhyw fusnes a syniadau eraill ar gyfer 

cyfarfodydd y dyfodol 

Bydd y Cadeirydd yn siarad am unrhyw beth 

arall sy'n bwysig. 

Bydd hefyd yn gofyn am syniadau ar gyfer 

cyfarfodydd yn y dyfodol. 

 

6. Cau 

Bydd y Cadeirydd yn cau'r cyfarfod. 

Bydd y cyfarfod yn dod i ben am 1.15pm. 

 


